



แคสเสด

จดหมายข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 7 ฉบับที่ 07



งาน “วันครู”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. ในงาน “วันครู” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ มะโน คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ฐปะเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี





สจล. จัดเวทีสาธารณะ: การรับฟังความคิดเห็นผังแม่บท สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดเวทีสาธารณะ การนำเสนอร่างผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 และรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้าง การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของผังแม่บทร่วมกัน โดยบริษัท สถาปนิกชุมชน และสิ่งแวดล้อม ฮาตรมศิลป์ จำกัด (ได้รับมอบหมายจาก สจล.) เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีประชาชน สจล. ชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงาน ต่างๆ โดยรอบพื้นที่สถาบัน เข้าร่วมเวทีสาธารณะครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ...



บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ท้าริ่ความร่วมมือ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ สจล. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย CMKL ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และร่วมหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. ...



ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดพิธีมอบ ทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ได้รับเกียรตินิยม และเป็นนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 100,000 บาท จำนวน 4 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดี อาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ชัย พงษ์นาค รอง อธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี มหาวิทยาลัย CMKL ร่วมพิธีมอบทุน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ สจล. ในการนี้ได้ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างผู้บริหารทั้งสองฝ่าย เพื่อหาแนวทางและเสริมสร้างประสิทธิผล ในการพัฒนาบัณฑิตออกสู่สถานแรงงานด้วย ...



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศโควตารับตรง

สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กว่า 100 ที่นั่ง



โดยโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. มีนโยบายให้ใช้โรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และจบออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ ทางสถาบันจึงมีนโยบายให้โควตารับตรงแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ โดยจะนำร่อง 4 คณะ ได้แก่

★ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อจำนวน 40 ที่นั่ง และยังให้โควตานักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อของคณะ

★ คณะสถาปัตยกรรม ให้โควตานักเรียนเข้า pre-bee camp ซึ่งเป็นค่ายที่นักเรียนทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อต้องเข้าร่วม จำนวน 15 ที่นั่ง และยังให้โควตาศึกษาต่อที่คณะ จำนวน 15 ที่นั่ง

★ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน จำนวน 40 ที่นั่ง แบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 30 ที่นั่ง และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง

★ คณะวิทยาศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 10 ที่นั่ง

Wow!

ว้าว! สจล. ให้โควตา

นร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

สูงสุดกว่า 100 ที่นั่ง เริ่มปี 61

โดยเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้เข้าเรียนต่อในสถาบันแล้ว ทางสถาบันจะทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม ที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ต่อไป โดยโครงการนี้จะเริ่มในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และในอนาคตยังจะมีคณะอื่น ๆ เข้าร่วมในโครงการนี้ต่อไปด้วย



WUNCA #36

ดร.กมล เกียรติเรืองกมล รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครินทร์ คุณกิตติ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็น Keynote บรรยายถึงความสำเร็จของระบบ Campus Networks ระยะที่ 1 ของ สจล. โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิกของ UniNet ร่วมรับฟัง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" (WUNCA) ครั้งที่ 36 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...



พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

ศาสตราจารย์คลินิก อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชชมงคลธัญบุรีเกมส์" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ้าภาพ) โดยจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2561 มีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 112 แห่ง และครั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 ชนิดกีฬา

